

## ขั้นที่ 2 การกำหนดรหัสเพื่อความสะดวกในการแสดงสูตรคำนวณ

### ตัวชี้วัดหลัก การเคารพสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ (รหัส R)

รหัส	องค์ประกอบย่อย	รหัส	คำถาม
R1	เสียสละเพื่อส่วนร่วม	R11	ท่านคิดว่าทุกคนเต็มใจที่จะเสียสละเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
R2	เสียภาษี	R21	ท่านคิดว่าทุกคนมีความเต็มใจที่จะเสียภาษีเสมอ
R3	มีสิทธิที่เท่าเทียม	R31	ท่านคิดว่าทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนได้รับการดูแลจากรัฐบาล อย่างเท่าเทียมกัน
R4	ยอมรับฟังความเห็นผู้อื่น	R41	ท่านคิดว่า เราไม่ควรยึดถือความคิดเห็นของตนเอง ถ้าผู้ร่วมงาน ไม่เห็นด้วย
R5	ได้รับการคุ้มครองสิทธิ	R51	ท่านคิดว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนได้รับการ คุ้มครอง
R6	มีเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล	R61	ท่านคิดว่าประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจาก รัฐบาล

### ตัวชี้วัดหลัก การยึดมั่นในหลักนิติธรรม (รหัส L)

รหัส	องค์ประกอบย่อย	รหัส	คำถาม
L1	เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ ถูกต้องและเหมาะสม	L11	พลเมืองสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องและ เหมาะสม และได้รับการชดเชยอย่างเท่าเทียมในกรณีที่เกิดการ บริหารที่มีข้อบกพร่อง
L2	มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เท่าเทียม	L21	กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและระบบการลงโทษตาม กฎหมายมีการดำเนินการอย่างเท่าเทียมกัน
L3	เชื่อมั่นต่อระบบกฎหมาย	L31	ท่านเชื่อมั่นในระบบกฎหมายว่ามีการตัดสินอย่างเท่าเทียมและมี ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดหลัก การมีส่วนร่วมของประชาชน (รหัส P)

รหัส	องค์ประกอบย่อย	รหัส	คำถาม
P1	ไปเลือกตั้ง	P11	ท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ครั่งล่าสุดหรือไม่
P2	ร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่ทำโดยทั่วไป	P21	ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือตัวแทนทางกฎหมาย ในทุกระดับ
		P22	ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง เช่น ผู้ว่าฯ อธิบดี
		P23	ติดต่อกับผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
		P24	ติดต่อกับผู้มีบารมี, ผู้มีอิทธิพล และผู้นำทางความคิดในท้องถิ่น นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
		P25	ติดต่อกับสื่อมวลชนต่าง ๆ
P3	ร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ได้ทำโดยทั่วไป	P31	ร่วมกับผู้อื่นเพื่อพยายามที่จะแก้ปัญหาท้องถิ่น
		P32	ร่วมกับผู้อื่นเพื่อเขียนจดหมายร้องเรียน/ร้องทุกข์
		P33	เข้าร่วมการเดินขบวนประท้วง/คัดค้าน
		P34	ใช้กำลังหรือความรุนแรงเพื่อผลทางการเมือง

ตัวชี้วัดหลัก การมีทุนทางสังคม (รหัส S)

รหัส	องค์ประกอบย่อย	รหัส	คำถาม
S1	รวมกลุ่ม หรือเป็นสมาชิกกลุ่ม	S11	ท่านเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคมหรือไม่
S2	เชื่อมั่นกันและกัน	S21	ท่านเชื่อมั่นต่อญาติของท่าน
		S22	ท่านเชื่อมั่นต่อเพื่อนบ้านของท่าน
		S23	ท่านเชื่อมั่นต่อบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านคบหา/ติดต่อ

ตัวชี้วัดหลัก การเชื่อมั่นในสถาบันต่างๆ (รหัส T)

รหัส	องค์ประกอบย่อย	รหัส	คำถาม
T1	เชื่อมั่นต่อรัฐสภา	T11	ท่านเชื่อมั่นต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สนช.)
		T12	ท่านเชื่อมั่นต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
T2	เชื่อมั่นต่อรัฐบาล	T21	ท่านเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรี
		T22	ท่านเชื่อมั่นต่อคณะรัฐมนตรี / รัฐบาล
T3	เชื่อมั่นต่อศาล	T31	ท่านเชื่อมั่นต่อศาลยุติธรรม
		T32	ท่านเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
		T33	ท่านเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง
T4	เชื่อมั่นต่อข้าราชการ ทหาร และ ตำรวจ	T41	ท่านเชื่อมั่นต่อข้าราชการ
		T42	ท่านเชื่อมั่นต่อทหาร
		T43	ท่านเชื่อมั่นต่อตำรวจ
T5	เชื่อมั่นต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น	T51	ท่านเชื่อมั่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		T52	ท่านเชื่อมั่นต่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
T6	เชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	T61	ท่านเชื่อมั่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
		T62	ท่านเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
		T63	ท่านเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
		T64	ท่านเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
		T65	ท่านเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดหลัก การสนับสนุนประชาธิปไตย (รหัส SP)

รหัส	องค์ประกอบย่อย	รหัส	คำถาม
SP1	สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย	SP11	เราควรยกเลิกระบบรัฐสภาและการเลือกตั้ง แล้วหาผู้นำที่เข้มแข็งมาบริหารประเทศ
		SP12	การมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในการเลือกตั้งและบริหารประเทศเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
		SP13	ทหารควรเข้ามาปกครองประเทศ
		SP14	เราควรยกเลิกระบบการเลือกตั้งและระบบรัฐสภาและควรมีผู้เชี่ยวชาญทำการตัดสินใจในนามของประชาชน

ตัวชี้วัดหลัก การต่อต้านการทุจริต (รหัส A)

รหัส	องค์ประกอบย่อย	รหัส	คำถาม
A1	ไม่ยอมรับการทุจริต	A11	ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อความคิดหรือคำกล่าวที่ว่า “บางครั้งการคอร์รัปชันในรัฐบาลก็มีความจำเป็นเพื่อให้งานเสร็จ ลุล่วงไปได้”